

BÀI DỰ THI

VIẾT VỀ GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Có ai đó đã nói, nghề dạy học như nghề chèo đò đưa khách sang sông. Người ta ví von, mỗi thầy, cô giáo như những người lái đò cần mẫn, đưa biết bao học trò cập bến đỗ tương lai qua một vài câu thơ sau:

Một đời người – một dòng sông
Mấy ai làm kẻ đứng trông bên bờ.
“Muôn qua sông phải lụy đò”
Đời người muôn bước cậy người đưa.
Tháng năm dầu dãi nắng dầm mưa
Con đò trí thức thầy đưa bao người
“Qua sông gửi lại nụ cười
Kính yêu xin tặng người thầy kính thương”.

Đó là một vài câu thơ trong bài thơ người lái đò mà tôi thấy rất hay. Bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tâm huyết với nghề. Người lái đò, cô giáo Đào Thị Thu – giáo viên dạy môn Toán – Hiện nay là tổ phó tổ Khoa học tự nhiên I - Trường THCS Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã có rất nhiều cố gắng, thực hiện tốt sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đổi mới căn bản giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng toàn diện: đẩy mạnh việc thực hiện ba cuộc vận động lớn: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.



Cô giáo: Đào Thị Thu – Sinh năm 1976

Quan trọng hơn, tinh thần ham học hỏi, không ngừng sáng tạo của chị đã mang lại nhiều thành tích giáo dục đáng tự hào cho nhà trường, trở thành tấm gương sáng trong sự nghiệp trồng người. Với đức tính giản dị, ham học hỏi, cô giáo Đào Thị Thu không tự bằng lòng với những gì mình đã đạt được, cô luôn cố gắng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức người giáo viên nhân dân, không

ngừng học tập, trao đổi kiến thức với đồng nghiệp, để có những bài giảng hay, phương pháp giảng dạy khoa học truyền dạy cho học trò những kiến thức văn hoá trên bục giảng, cũng như vốn kiến thức sống sau này. Những giờ học thú vị trên lớp hay những giờ ngoại khoá, cô giáo Đào Thị Thu luôn tạo tình cảm thân thiện, gần gũi với học trò, coi học trò là những người con của mình. Đây là những phẩm chất tốt tạo niềm tin yêu, kính trọng đối với các em học sinh. Học sinh hiểu bài, luôn chăm chỉ học tập là một trong những nguồn động viên lớn khích lệ cô phải phấn đấu hơn nữa để đáp lại niềm tin yêu kính trọng của học trò.



Nhắc đến cô, học sinh, phụ huynh cũng như những đồng nghiệp trong trường ai cũng biết. Họ biết đến cô bởi lòng yêu nghề, sự hăng say trong nghề nghiệp, bởi sự tận tụy, nhiệt tình trong công tác.



Trong những năm tháng cống hiến cho nghề, cô nhanh chóng khẳng định năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Với những kiến thức đã được học ở trường, kinh nghiệm đúc kết từ công việc thực tế và không ngừng học hỏi bạn bè đồng nghiệp, những thế hệ đi trước, trong các đợt thi cấp Quận cô được đánh giá cao về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như các kỹ năng xử lý tình huống của mình. Trong những giờ lên lớp, cô luôn tạo tình cảm thân thiện, niềm nở, gần gũi với các học trò, giúp các em có hứng thú và niềm đam mê học tập và rèn luyện...



Không chỉ truyền cho học sinh những kiến thức hóa học bổ ích, cô còn là một giáo viên chủ nhiệm – người mẹ hiền thứ hai của các con lớp 9A7.



Cũng nhờ sự ham học hỏi, luôn tự trau dồi kiến thức, tìm tòi sáng tạo và cả tấm lòng vì học sinh thân yêu của mình mà cô đã có được nhiều kết quả đáng trân trọng:

+ Năm học: 2011-2012 và năm học 2013-2014

- Có học sinh đạt giải 3 Olympic cấp quận

+ Năm học: 2012- 2013

- Đạt sáng kiến kinh nghiệm: Loại C cấp thành phố

+ Năm học: 2015- 2016

- Đạt sáng kiến kinh nghiệm chủ nghiệm giỏi: Loại C cấp thành phố

+ Từ năm học 2011- 2012 cho đến nay đều là giáo viên dạy giỏi cấp quận

Cô giáo Đào Thị Thu với hơn 22 năm công tác trong nghề đã đóng góp cho sự nghiệp trồng người không biết bao nhiêu thế hệ học sinh ưu tú. Những cố gắng nỗ lực của chị góp phần không nhỏ vào bảng thành tích của nhà trường nói riêng và của nền giáo dục quận Thanh Xuân nói chung và góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Với bản thân tôi, chị Đào Thị Thu luôn là tấm gương sáng cho thế hệ giáo viên trẻ chúng tôi học hỏi.

TM. BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNG

Thanh Xuân, ngày 15 tháng 2 năm 2020
Tác giả

Nguyễn Thị Bích Nga

Nguyễn Thị Thanh Mẫn